



ฉบับที่ 99/2548

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2548

พิธีลงนามในสัญญาซื้อขายกิจการระหว่างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2548) เวลา 14.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายทง พิทยะ) เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาซื้อขายแผนกเฉพาะกิจเพื่อให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลามของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยชาริอะฮ์) ระหว่างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้แทนของ 2 ธนาคารที่ลงนามสัญญาร่วมกันคือ นายอภิศักดิ์ ดันดีวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงไทย และนายบัณฑูร ไวลอนอมสัจด์ รองประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมีปลัดกระทรวงการคลัง นายสุภรัตน์ ควิวัฒน์กุล และรองปลัดกระทรวงการคลัง นายศานิต ราษฎร์ เป็นประธานคณะกรรมการธนาคารทั้ง 2 แห่ง ตามลำดับให้เกียรติร่วมในพิธีลงนามสัญญาด้วย ณ ห้องประชุม ป๊วย อิงภากรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ภายใต้สัญญาซื้อขายดังกล่าว ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) ตกลงซื้อธนาคารกรุงไทยชาริอะฮ์ ในราคาตามมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 คิดเป็นเงินประมาณ 1,159 ล้านบาท ซึ่งการซื้อกิจการครั้งนี้ จะส่งผลให้ ธอท. มียอดเงินฝากเพิ่มเป็น 6,035 ล้านบาท เงินสดเพิ่มขึ้นเป็น 3,835 ล้านบาท สินเชื่อเพิ่มเป็น 3,163 ล้านบาท และสาขาเพิ่มขึ้นจาก 9 สาขาเป็น 27 สาขา

ทั้งนี้ ภายหลังจากซื้อกิจการ ลูกค้าเดิมของธนาคารกรุงไทยชาริอะฮ์ สามารถติดต่อทำธุรกรรมกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้ ณ ที่ทำการสาขาเดิมของธนาคารกรุงไทยชาริอะฮ์ โดยข้อผูกพันต่างๆ ที่ธนาคารกรุงไทยชาริอะฮ์ได้ตกลงกับไว้ลูกค้า ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจะรับช่วงดำเนินการต่อไป

การซื้อกิจการดังกล่าว จะทำให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมีความมั่นคงแข็งแรง มีเครือข่ายสาขาเพื่อให้บริการได้อย่างทั่วถึง สามารถตอบสนองความต้องการได้มากขึ้น และหลังจากซื้อกิจการ ธอท. จะได้นำข้อดีของทั้ง ธอท. และของธนาคารกรุงไทยชาริอะฮ์มาใช้ โดยมีแผนที่จะเพิ่มทุนเป็น 3,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร ทั้งด้านเงินฝากและสินเชื่อ

ปัจจุบัน ธอท. มีบริการสินเชื่อหลากหลายประเภทตามหลักศาสนาอิสลาม ไม่ว่าจะเป็นวงเงิน Home Finance, วงเงิน Home Re-Finance, วงเงินสินเชื่ออุปโภคบริโภค, วงเงินซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือ, วงเงินก่อสร้างและซ่อมแซมบ้าน, วงเงินเงินทุนหมุนเวียน กรณีที่ซื้อสินค้าสำเร็จรูป กรณีที่ต้องชำระเงินล่วงหน้า และกรณีที่ต้องจ้างผลิต เป็นต้น และล่าสุด ธอท. ได้เปิดบริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยคิดกำไรในอัตราคงที่ต่ำระยะยาว